



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1517 4 tháng 8 năm 2024

Trực Giác

*Trực giác chính mình khai trí tuệ
Bình tâm thanh sạch giải phần mê
Quý thương muôn loại đồng chung sống
Khai triển chính mình rõ hoá công*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Muốn khai phá một đám rừng thì phải làm sao ?
- 2) Sức mạnh của càn khôn vũ trụ là gì ?
- 3) Khai lãnh vực huyền bí của nội tâm là khai làm sao ?
- 4) Muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm sao ?
- 5) Muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải làm sao ?
- 6) Tình Trời cao đẹp ở nơi nào ?
- 7) Tĩnh tâm là gì ?

1) Cairns, 08/05/98 3 : 22 AM

Hỏi : Muốn khai phá một đám rừng thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn khai phá một đám rừng, không khác gì người tu chưa thức giấc, lúc chưa tu đầu óc chằng chịt tràn đầy trược khí, lúc hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp từ từ khai mở ra không khác gì một đám rừng lần lần được khai quang do sự công phu hằng đêm thành đạt từ tăm tối đi tới sáng suốt, mặt tươi mắt sáng, trí tâm phát triển trong trật tự

Kệ :

*Óc người ánh sáng tại trần gian
Sửa tiến khai quang tự bạc bàn
Thiên đạo duyên lành qui hiệp nhưt
Bình tâm hành pháp sống bình an*

2) Cairns, 09/05/98 5 : 45 AM

Hỏi : Sức mạnh của càn khôn vũ trụ là gì ?

Đáp : Thừa sức mạnh của càn khôn vũ trụ là điện năng tự nhiên và hồn nhiên của Trời Đất. Thể xác của loài người đều lệ thuộc điện năng của Trời Đất mà tiến hóa. Tu thì hồn là chủ của thể xác liên hệ cùng Trời Đất mà tiến hóa, theo luật nhân quả mà hành sự. Tu Vô Vi sẽ giải tỏa tất cả nghiệp chướng của nội tâm, hướng về không giới mà hành triển, không mê không chấp thì mới đúng đường lối của Vô Vi

Kệ :

*Thực hành giải tỏa chướng sân si
Mê tín dị đoan giải kịp kỳ
Tâm đạo an lành tâm thức giác
Bình minh quan chiếu tự hành truy*

3) Cairns, 10/05/98 6 : 17 AM

Hỏi : Khai lãnh vực huyền bí của nội tâm là khai làm sao ?

Đáp : Muốn được sự khai triển huyền bí của nội tâm thì phải thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Qua Soi Hồn, Pháp Luân Thường Chuyển hiệp khí cùng Trời Đất, quân bình âm dương trong cơ tạng và khối óc phát sáng, tâm thức sẽ được nói rộng sự hiểu biết sâu xa và cõi mở

Kệ :

*Quân bình phát triển trí thâm giao
Khai triển tâm linh tự bước vào
Đời đạo hành trình không bỏ ngõ
Thực hành khai triển hiểu chiều cao*

4) Cairns, 11/05/98 4 : 50 AM

Hỏi : Muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn chấm dứt tánh hư tật xấu thì phải thấu triệt việc làm của chính mình, cần thiết hay không cần thiết

Kệ :

*Dứt khoát đổi thay nguyên ý động
Chơn tu thanh tịnh ý tâm lòng
Qui về thanh tịnh không luyến tiếc
Tự giác tự tu giữ một lòng*

5) Cairns, 12/05/98 3 : 30 AM

Hỏi : Muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa muốn đạt đến thanh tịnh và dứt khoát thì phải siêng năng niệm Phật, hướng về thanh tịnh, tự gây thành một tập quán cần thiết quên sự tranh chấp thì mới thật là tịnh, từ đó tiến tới ánh sáng trong nội tâm, thì mới dứt khoát

Kệ :

*Thâm tình khai triển tự mình mình
Dứt khoát tâm tu rõ tiến trình
Qui hội tình người trong sáng suốt
Bền lâu thanh tịnh rõ thân hình*

6) Cairns, 13/05/98 6 : 15 AM

Hỏi : Tình Trời cao đẹp ở nơi nào ?

Đáp : Thừa tình Trời cao đẹp ở nơi tâm của người thực hành pháp môn đứng đắn, tự cảm nhận sự quân bình thanh nhẹ lớn rộng của Trời Phật khai tâm mở trí cho hành giả tự thức

Kệ :

*Khai tâm mở trí tự chuyên hành
Dững mãnh thành tâm tự đạt thành
Qui hội tình Trời vui sống động
Tiến trình thâm thía hướng về thanh*

7) Cairns, 14/05/98 5 : 40 AM

Hỏi : Tĩnh tâm là gì ?

Đáp : Thừa tĩnh tâm là thấu triệt tự thức trong thực hành

Kệ :

*Tự mình thức giác hướng về thanh
Giải trước tâm tu tự thực hành
Ý thức Trời cao tâm thức tĩnh
Tâm tu chất phát tự chơn hành*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

PHÁT TÂM TU THIỀN

*Phát đạt tâm linh thấu cảnh huyền
Tâm hành chơn pháp tự tâm xuyên
Tu thân sửa tiến vào chơn thức
Thiền định triển miên ngộ pháp truyền.*

*Pháp truyền chơn lý siêu nhiên
Tâm không tự đạt giải phiền giải mơ
Chẳng còn lý luận giác giờ
Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần
Thực hành tự nguyện góp phần
Qui không chánh pháp lần lần tiến lên
Thanh không hòa cảm vãng bên
Qui nguyên giếng mới tạo nền vững tu
Dẹp mê phá chấp giải mù
Bước vào thanh tịnh tròng tu hoài hoài
Cần khôn vũ trụ miệt mài
Giải thông đời đạo tiến hoài không ngưng
Thực hành khai mở tung bừng
Trong không mà có tiến từng phút giây
Cảm thông nguyên khí mưa mây
Dày công luyện tập đêm ngày thặng hoa
Chẳng còn lý luận ta bà
Giải thông đời đạo chan hòa tình thương
Mặt mày lóng lánh như gương
Cảnh đài quang chiếu yêu thương muôn loài
Bình tâm học hỏi hoài hoài
Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn.*

*Thầy Tám
Nhãn Hòa, 13-09-1987*

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

TV Vĩ Kiên - Khóa Đặc Biệt B: “Hòa” 25/5/86 (tiếp theo)

Nguồn cội trên đường lý chuyển quang: lý thuyết của những người đã thành công đã để lại cho chúng ta rõ ràng, sáng suốt như vậy, trên đường chúng ta phải tự đi.

Tâm nhẫn trí hòa xa vọng động: Cái tâm chúng ta càng ngày càng kiên nhẫn, thấy sự đau đớn đó chúng ta chịu không được, nhưng mà sự đau đớn của chúng ta, ai gỡ đây? Chính mình phải thanh tịnh mới gỡ được. Phải trị cái chí, công phu để tạo một khí giới sáng suốt và mở trí cho chúng ta, và tự mình xa cái sự vọng động. Còn cái trí của chúng ta không chịu mở, không kiên nhẫn, không mở trí, không hòa thì làm sao xa vọng động được.

Thực hành chân pháp tự cầu an: Chúng ta thực hành chân pháp là tự khai mở nội tâm, nội tạng của ta, thấy ta từ cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, thì giờ chúng ta khai mở từ không mà có, chúng ta phải trở về “không”, để chứng minh cho các bạn rằng: lúc các bạn giáng trần đâu có đem của cải gì, đâu có đem tiền bạc gì, đâu có đem sự tranh chấp trong nội tâm. Không! Đó, thì chúng ta phải trở về với “không”, thì thực hành chơn pháp là trở về “không”, thì tự cầu an rồi, mình hành là mình đã cầu an rồi, mình thành công rồi, rõ rệt hơn. Còn cầu an hoài ôm một cục đó thì không bao giờ được giúp đỡ.

Cầu an rõ lẽ tự vui bàn. Trí độ thực hành cảm sáng ban: Cầu an rõ lẽ tự vui bàn, rõ chính mình làm, mình mới được bình an, mà mình không làm cho mình thì mình không được bình an, mình vui bàn.

Trí độ thực hành cảm sáng ban: càng ngày càng thấy sáng suốt, té ra sự ngu muội của chính tôi chứ không phải thiên hạ. Tại sao tôi trách thiên hạ? Trời Phật là từ ngu muội đi tới sáng suốt, mà tôi đang ôm sự ngu muội mà tôi không nuôi dưỡng sự sáng suốt, thì Bề Trên có ban cho tôi, tôi cũng nhận không được! Mà trong trí độ thực hành tôi cảm nhận được Bề Trên đã độ tôi từ giây phút khắc.

Giải trước lưu thanh hòa tam giới. Cầu xin muôn loại tự khai màn: Chúng ta giải trước, cái phần trước vọng động lo âu đó, nó sẽ từ từ đi mất, lưu thanh, giữ cái phần thanh sạch, vui vẻ được làm người, sung sướng được làm người, sung sướng được biết đạo tâm và tự giải trước khí. Hòa tan tam giới, thượng trung hạ của chúng ta đều khai thông, và tâm chúng ta luôn luôn tương ứng thượng Bền Trên nữa để tiến tới.

Cầu xin muôn loại tự khai màn: chúng ta ước mong tất cả chúng sanh đều có cơ hội tự thức và tự tiến hết, chứ không phải cầu xin sự nhờ đỡ của người khác.

Khai màn học hỏi lý Cha ban. Tự quyết khai minh tự luận bàn: Đó! Khai màn học hỏi lý Cha ban, Cha Trời giáng lâm xuống thế gian đã khuyên chúng ta là gì? Các con là Cha, Cha là các con, sự đau khổ của các con, sự buồn tủi của các con là Cha, thì Cha ở ngay trong tâm trạng của

các bạn, Cha ở ngay trong tâm cang của chúng ta. Cha ở ngay trong thối tha nhất trong cơ thể chúng ta, nhỏ nhất cũng là Ngài, lớn nhất cũng là Ngài, đang điều động chơn thức của chúng ta để quy về chơn cảnh nguồn cội.

Tự quyết khai minh tự luận bàn: Chúng ta biết rõ rồi, phải cương quyết khai minh, tự luận bàn sự sai lầm của tôi chứ không phải sai lầm của người khác. Nếu mà đổ thừa cho người khác thì muôn triệu kiếp tôi không có cơ hội tiến hóa.

Bến giác quê xưa tâm tự thức. Khai thông trí tuệ diễn khai đàn: Bến giác quê xưa là sự thanh tịnh. Bây giờ sự thanh tịnh của các bạn có không? Có, nếu không có các bạn đâu có thích hít cái thanh khí điện nhẹ nhàng, các bạn đâu có thích sự bình an. Bình an đó đi về đâu? Đi về trong thanh tịnh. Mà thanh tịnh đó có. Khi mà các bạn đã đạt được bình an rồi các bạn thấy hạnh phúc vô cùng. Trong giây phút thanh tịnh rồi, các bạn thấy hạnh phúc vô cùng là tâm các bạn tự thức. Chính các bạn biết các bạn trở về bến giác rõ rệt.

Khai thông trí tuệ diễn khai đàn: Lúc đó chúng ta khai thông trí tuệ, càng ngày càng sáng suốt, thấy sự liên hệ vô cùng chứ không phải là một phát thanh eo hẹp này, hay là một người nhỏ bé này, mà cái thức của chúng ta liên hệ vô cùng với tam giới thiên, địa, nhân. “Diễn khai đàn”, lúc đó chỉ diễn mới là thật sự mở đường cho phần hồn và lục căn lục trần tiến hóa.

Khai đàn mở rộng chiều quang tiến. Chẳng hưởng hành thông ngộ pháp liền: Chúng ta khai đường mở rộng chiều quang tiến, chiều quang tiến là chúng ta thấy rằng tôi có điện, tôi thức được, đặng tới là tôi biết, đặng tới là tôi mở, đặng tới là tôi cảm thấy tôi đi tới đó, thì tôi không phải hưởng, không phải đứng đó mà hưởng. Tôi tưởng là tôi tới đó là tôi giỏi hơn hết, tôi ở đó tôi hưởng? Không!

Chẳng hưởng, hành thông ngộ pháp liền. Cương quyết hành, bất cứ trở ngại nào tôi thấy rõ rằng tôi là vốn từ Đại Thanh Tịnh mà ra, phân ly bởi Đại Thanh Tịnh, cương quyết trở về với thanh tịnh. Tôi phải nhịn nhục, thương yêu, tha thứ, thì hành thông ngộ pháp liền. Lúc đó tôi ngộ pháp rồi, tôi mới thấy cái pháp là cái gì! Cái pháp là cái Không Không, cái pháp là cái nhưt trần bất nhiễm, cái pháp là từ đại thanh tịnh mà có. Bây giờ tôi ly khai đại thanh tịnh, bây giờ tôi còn chấp ai, ghét ai mà tôi không trở về với đại thanh tịnh để tận hưởng cái hạnh phúc vô cùng bất diệt đó ?

Giá trị vô cùng duyên tận độ. Giá trị của chính tôi, tâm thức của tôi là vô cùng, nhưng mà tùy duyên tận độ, tùy hoàn cảnh tôi tiến, tôi phải chấp nhận trở về nhận cái lỗi của tôi. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Tại sao lúc nguy biến lại kêu ông Tám

Cho nên, nhiều Bạn đến giờ phút lâm chung, kêu danh tui ; tui biết ; đến con nguy biến, cũng kêu danh tui, tui hiểu. Tại sao những người đó lại kêu ? Kêu để làm gì ? Muốn cầu tiền u ! Không ! “Tiếc rằng tôi không nghe lời, ngày hôm nay tui mới sa ngã !” Thấy rõ con đường sa ngã đi xuống như thiêu thân. Cho nên, chúng ta thấy trước hơn là thấy sau ; chúng ta hiểu trước hơn là hiểu sau ; phòng bệnh hơn là để nó xảy ra bệnh. Cho nên, chúng ta có cơ hội lui về trong thanh tịnh, và cũng có cơ hội tự kiểm điểm không còn buồn ; cố gắng nghiên cứu : trong một phút, một giây, là sẽ đảm bảo.

(Thiền chung tạm biệt Melbourne 1984)

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2024

	Địa điểm	Thời gian
Lễ Liễn Đạo Đức Thầy (Âm lịch 5 tháng 8)	Thiền viện Nhẫn Hòa	7/9/2024-8/9/2024
Khóa sống chung 2 Chung Thiền, tịnh khẩu và niệm Phật	Thiền viện Vĩ Kiên	16/9/2024-22/9/2024
ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỶ 40 “Tâm Thành Tự Thức”	Bali, Indonesia	22/09/2024 – 27/9/2024
Giỗ Đức Thầy	Thiền viện Vĩ Kiên	22/9/2024
Khóa Học “Chung Vui Hành Triển”	Atlanta, Georgia USA	11/11/2024-13/11/2024

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 31, 04-08-2024

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giải Giới Phân Minh - Công Và Quả - Đức Thầy giảng tại Manila ngày 13-3-1983

<https://youtu.be/ISsR1SePxm?si=fOBgJ5qK8QbND6eq>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Playlist Đại Hội Tâm Thức Dồi Dào - 2023

<https://youtube.com/playlist?list=PL-4zCken8HnwLmXum944e9nPFyCnF0lOW&si=AoD7pA5IysmV4pqi>

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

08-2024 Giúp các bé bị bỏ rơi

<https://youtu.be/8S4brsS-yeU?si=QtJfNm8-A9j3XISv>

08-2024 Tặng quần áo đồng phục cho trẻ em nghèo Đa Tông -Lâm Đồng

https://youtu.be/cE6jQyc_3dw?si=bRoe71O7l-VlB5vc

07-2024 BD Vô Vi Alberta và California tặng xe lăn cuốn 1

<https://youtu.be/JkXejeLZc?si=4AcaVk8TYTkPIGfP>

07-2024 Ban đạo Úc tặng giếng nước cho làng phong

<https://youtu.be/RysE8ma9uss?si=o8S4cFS3ry0hcnCu>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 26 câu 769 tới 794- Tháng 6 năm 1992 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

https://youtu.be/Gz4yNDgC_28?si=apfuGCCDYw6Hxw0G

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1517 ngày 04-08-2024

<https://youtu.be/SEXaJtMdr6s?si=SxwsxAx56cT0jBC->

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 18 - Từ Thượng Đế Mà Có Hòa Tan Với Thượng Đế Mà Tự - phần 1

<https://youtu.be/B4XOOYsgaQk?si=XZhkJYuv5TeBiWbA>

Ban video kính mời

THƯ TỪ LAI VẮNG

26 - 11 - 1996

Kính thưa Đức Phật Thầy Lương Sĩ Hằng.

Hôm mấy tháng trước con năm nũa thức nửa ngủ đi bị
Tiên đánh vô đầu con thấy Thầy đến là nói gọi tên giúp
Thầy Ân đi dự Đại Hội Vô Vi Chai Lan, con nói được những
con đi không biết gọi bao nhiêu, nhiều quá thì con không có thì
con nghe Thầy nói gọi loo đó là là đủ. cho nên con viết thơ
Về Việt Nam nói cho Thầy Ân nghe mà con quên viết
thơ hỏi thăm Thầy xem có phải Thầy xuất đườn đến để
chỉ dạy con hay không, hay là ma quỷ giả ra Thầy để
gạt con. Hôm nay viết thơ này để xin lỗi Thầy vì
con làm phiền Thầy. ~~Đ~~ Con làm Thầy Ân cũng vậy
con luôn. Vậy con xin lay Thầy 1000 lay để xin
lỗi Thầy tạ tội

Con cũng đã gọi ~~đ~~ 220 đó là về cho Thầy Ân xong rồi
con cũng có dặn Thầy Ân là nếu không đi dự Đại Hội
thước thì Thầy Ân dùng tiền đó để chi dùng trong việc
tu hành đã bố thí cho người trai củi và có nhi viện
hay chùa chừa chỗ không sao cả. con không có giữ tiền
làm gì.

Con xin lay Thầy 1000 lay để tạ lỗi với Thầy.

Con kính chúc Thầy phúc như Đông Hải thọ Tỳ Nam Sơn

(54)

Con kính thờ

H

Con gửi thơ Thầy Ân viết cho Thầy xin Thầy đọc đùm ông

Singapore, ngày 16/12/96

T H ,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 26/11/96, được biết con rất có lòng giúp đỡ thầy Ân đi dự đại hội Thái Lan.

Còn việc chiêm bao là không đúng, Thầy không bao giờ kêu gọi bất cứ ai đóng góp tiền bạc, chỉ có khuyên người tự tu tự tiến.

Con không nên nhận bất cứ hình ảnh nào giả mạo Thầy để quyên tiền. Con đang mang bệnh tâm thần bất ổn ma quỷ sẽ lợi dụng con làm điều bất chánh, từ rày về sau con nên lưu ý điều này sẽ không bị lợi dụng nữa.

Thầy đã gởi tiền cho thầy Ân rồi, đi hay không là quyền của Thầy Ân, Thầy chỉ giúp đỡ thầy Ân tùy theo khả năng sẵn có của Thầy mà thôi. Con phải lo niệm Phật để sớm dẹp sự nghi nan trong tâm óc của con.

Cám ơn con đã gởi tiền giúp Thầy. Chúc con vui tiến.

(61) Quý thương,

Lương Sĩ Hằng

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Kính xin quý bạn đạo thiên, niệm phật hướng tâm cầu nguyện cho bạn đạo

KIEM GIÁC THOẠI - KIEM SUZANNE

sinh ngày 24 tháng 6 năm 1976 tại Sài Gòn Việt Nam, vừa mới qua đời tối hôm qua ngày 25 tháng 7 năm 2024 lúc 22 giờ tại Pháp, hưởng dương **48 tuổi** được siêu thăng tịnh độ, về cõi thanh nhẹ.

Gia đình bạn đạo KIEM GIÁC THOẠI thành thật cảm ơn quý bạn đạo.